



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

\*\*\*\*\*

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมถึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกมลวรรณ หาญณรงค์	๐๐๒	
๒	นางสาวลดาวัลย์ ปานเปีย	๐๐๔	

กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ให้ผู้สมัครสอบลงทะเบียนการเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. (การสอบสัมภาษณ์จะเรียงลำดับจากการลงชื่อในแบบลงทะเบียนการเข้าสอบ)

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ตรวจสอบและต้องประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏว่าในภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ที่ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยห้ามสวมเสื้อยัดไม่มีคอปก กางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ สำหรับสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง เสื้อไม่มีแขน และประพุดติดนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้า

/สอบ โดยต้อง...

สอบ โดยต้องแสดงคู่กันทั้งสองบัตร หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาดเพื่อ  
เข้ารับการสอบคัดเลือก หากเข้าห้องสอบช้าเกิน ๓๐ นาที หลังจากที่ทำการสอบคัดเลือกไปแล้วจะไม่อนุญาต  
ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา